

Kính gửi: - Nhà phân phối (Đại lý) độc quyền máy IONION

- Các tổ chức, cá nhân đang tham gia mua, bán máy IONION
tại thị trường Việt Nam

Công ty Trustlex Nhật Bản là chủ sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) máy IONION Nhật Bản theo giấy chứng nhận độc quyền sáng chế máy tạo ion âm số 5062706 của Nhật Bản. Tổng cục trưởng tổng cục độc quyền IWAI YOSHIYUKI cấp ngày 17 tháng 8 năm 2012.

Ngày 05/10/2016, Chủ tịch ASADA TOSHIKATSU của hiệp hội nghiên cứu và ứng dụng ion Nhật Bản cấp giấy chứng nhận đăng ký và chất lượng số 010-B024

Trân trọng cảm ơn các Nhà phân phối (Đại lý) độc quyền; các tổ chức, cá nhân đã tham gia mua, bán, sử dụng sản phẩm máy IONION của chúng tôi trong thời gian qua, chúng tôi rất mong muốn thời gian tới tiếp tục được sự ủng hộ này trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật của Nhật Bản, tuân thủ pháp luật của các Quốc gia nơi thực hiện mua, bán, sử dụng máy IONION và tuân thủ các nội dung quy định của Công ty Trustlex tại các Hợp đồng giao (chỉ định) Nhà phân phối (Đại lý).

Tại Việt Nam: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Uchiko là Nhà phân phối độc quyền duy nhất của chúng tôi tại Việt Nam. Vì vậy, tất cả các trường hợp đã, đang và sẽ thực hiện mua bán, sử dụng các máy sản phẩm máy tạo ion âm của công ty chúng tôi (Ionion uchiko, Mx ,premium, Jp, Lx, Zx, Gk, Ap, Royal, Hx, Joy, Car ionion, Ion Joy...) tại Việt Nam mà không phải Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Uchiko phân phối (cung cấp) là vi phạm pháp luật của Việt Nam, Nhật Bản và quyền sở hữu thương hiệu (nhãn hiệu) của chúng tôi.

Đề nghị các Nhà phân phối (Đại lý) độc quyền, các tổ chức, cá nhân đang và sẽ tham gia mua, bán, phân phối máy IONION của chúng tôi cần rà soát các nội dung liên quan đến nguồn gốc, địa bàn xuất, nhập, mua, bán hàng để thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc đã nêu ở trên của chúng tôi. Tại Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, bán máy IONION thì liên hệ với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Uchiko để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY TRUSTLEX NHẬT BẢN

GIÁM ĐỐC

JUNICHI NISHIMURA

